



## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 34

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

### 1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.50 นาฬิกา สำนักงานอนุญาตโดยส่วนการรับรองไม้จัดประชุม คณะกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหารือประเด็นที่เห็นควรนำเข้าเจรจากับสหภาพยุโรปใน กลางปีที่จะถึงนี้ โดยผลจากการหารือที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเจรจา การทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ และเห็นควรให้นำร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) และร่างขอบเขตผลิตภัณฑ์เข้าไปเจรจากับสหภาพยุโรป ทั้งนี้อธิบดีกรมป่าไม้ยังให้ความสนใจและตระหนักถึง การแก้ไขปัญหาในเอกสารช่องว่าง โดยกรมป่าไม้จะรับหน้าที่แก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นหน่วยงาน หลักในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแก้ไขช่องว่างต่อไป

### 2. หารือโครงการตรวจสอบไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชนโดย TFCC/FTI

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ FAO พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก TFCC/FTI เข้าพบนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที โดยในโอกาสนี้ผู้แทนจาก FAO แนะนำ Ms. Erica J.Pohnan เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ FAO - FLEGT ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเจ้าหน้าที่ TFCC/FTI, FAO และ TEFSSO ร่วมพูดคุยประเด็นการตรวจสอบไม้ไม่หวงห้าม (เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ) บนที่ดินเอกชน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือกลไกใดๆ เข้ามารองรับ ด้วยเหตุนี้ผู้แทน TFCC/FTI จะนำ ประเด็นช่องว่างเกี่ยวกับการตรวจสอบไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชนมาเป็นหลักในการเขียนคำขอรับทุน โครงการ โดยจะมุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจขนาดเล็กและเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการการรับรอง มาตรฐานระดับสากลที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะนำเสนอช่องทางใหม่ในการ รับรองไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชนและอาจจะขยายในมุมมองเพื่อเตรียมการรองรับไม้ชนิดอื่นๆ ต่อไป



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที  
ครั้งที่ 34  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

---

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

**3. คณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1/2560**

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที โดยสำนักการอนุญาต เตรียมดำเนินการเพื่อจัดประชุม คณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 15 มีนาคม ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับ สหภาพยุโรป (Thai –EU FLEGT VPA)